

Số: /TB-SYT

Bình Định, ngày tháng năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 285/TB-SYT ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Sở Y tế về tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Định năm 2022

Theo Kế hoạch số 90/KH-SYT ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Sở Y tế Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Kế hoạch số 71/KH-SYT ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Sở Y tế về tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Định năm 2022;

Sở Y tế tỉnh Bình Định thông báo điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 285/TB-SYT ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Sở Y tế về tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Định năm 2022, cụ thể:

1. Điều chỉnh điểm b khoản 2. Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển như sau:

a) Nội dung “-Về tin học”: “+ Các chức danh nghề nghiệp dự tuyển là Y sĩ hạng IV, Dược hạng IV, Điều dưỡng hạng III, Điều dưỡng hạng IV, Hộ sinh hạng III, Hộ sinh hạng IV, Kỹ thuật y hạng III, Kỹ thuật y hạng IV, Dinh dưỡng hạng III, Dinh dưỡng hạng IV, Dân số viên hạng III, Dân số viên hạng IV, Y tế công cộng hạng III, Quản trị viên hệ thống hạng III, Chuyên viên, Kế toán viên, Văn thư viên trung cấp và Kế toán viên trung cấp: Không yêu cầu có văn bằng, chứng chỉ về trình độ tin học.”;

Được điều chỉnh thành:

“+ Các chức danh nghề nghiệp dự tuyển là Điều dưỡng hạng III, Hộ sinh hạng III, Kỹ thuật y hạng III, Dinh dưỡng hạng III, Dân số viên hạng III, Y tế công cộng hạng III, Chuyên viên và Kế toán viên: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo yêu cầu của vị trí việc làm.

+ Các chức danh nghề nghiệp dự tuyển là Y sĩ hạng IV, Dược hạng IV, Điều dưỡng hạng IV, Hộ sinh hạng IV, Kỹ thuật y hạng IV, Dinh dưỡng hạng IV, Dân số viên hạng IV, Công nghệ thông tin hạng III, Văn thư viên trung cấp và Kế toán viên trung cấp: Không yêu cầu có văn bằng, chứng chỉ về trình độ tin học (không yêu cầu kiểm tra kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo yêu cầu của vị trí việc làm).”

b) Nội dung “- Về ngoại ngữ”:

“+ Các chức danh nghề nghiệp dự tuyển là Kỹ sư hạng III, Công tác xã hội viên hạng III và Quản trị viên hệ thống hạng III: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT), hoặc có

chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên, hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2, B1, ... (CEFR) có giá trị sử dụng tương đương bậc 2, bậc 3, ... của Khung 6 bậc. Đối với ngoại ngữ tiếng Anh trình độ IELTS, TOEFL, TOEIC và các ngoại ngữ tiếng Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc thực hiện theo bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ A2, B1, ... khung Châu Âu.

+ Các chức danh nghề nghiệp dự tuyển là Y sĩ hạng IV, Dược hạng IV, Điều dưỡng hạng III, Điều dưỡng hạng IV, Hộ sinh hạng III, Hộ sinh hạng IV, Kỹ thuật y hạng III, Kỹ thuật y hạng IV, Dinh dưỡng hạng III, Dinh dưỡng hạng IV, Dân số viên hạng III, Dân số viên hạng IV, Y tế công cộng hạng III, Chuyên viên, Kế toán viên, Văn thư viên trung cấp và Kế toán viên trung cấp: Không yêu cầu có văn bằng, chứng chỉ về trình độ ngoại ngữ.”;

Được điều chỉnh thành:

+ Các chức danh nghề nghiệp dự tuyển là Kỹ sư hạng III và Công tác xã hội viên hạng III: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT), hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên, hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2, B1, ... (CEFR) có giá trị sử dụng tương đương bậc 2, bậc 3, ... của Khung 6 bậc. Đối với ngoại ngữ tiếng Anh trình độ IELTS, TOEFL, TOEIC và các ngoại ngữ tiếng Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc thực hiện theo bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ A2, B1, ... khung Châu Âu.

+ Các chức danh nghề nghiệp dự tuyển là Điều dưỡng hạng III, Hộ sinh hạng III, Kỹ thuật y hạng III, Dinh dưỡng hạng III, Dân số viên hạng III, Y tế công cộng hạng III, Chuyên viên, Kế toán viên và Công nghệ thông tin hạng III: Có kỹ năng sử dụng/sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

+ Các chức danh nghề nghiệp dự tuyển là Y sĩ hạng IV, Dược hạng IV, Điều dưỡng hạng IV, Hộ sinh hạng IV, Kỹ thuật y hạng IV, Dinh dưỡng hạng IV, Dân số viên hạng IV, Văn thư viên trung cấp và Kế toán viên trung cấp: Không yêu cầu có văn bằng, chứng chỉ về trình độ ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm (không yêu cầu kiểm tra kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ).”.

2. Điều chỉnh điểm b khoản 7. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức tuyển dụng như sau:

Nội dung:

“- Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

+ Hình thức thi: Thi viết.

+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của

người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian chép đề).

+ Thang điểm: 100 điểm.”;

Được điều chỉnh thành:

“- Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành và đánh giá kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, ngoại ngữ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

* Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành:

+ Hình thức thi: Thi viết.

+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian chép đề).

+ Thang điểm: 100 điểm.

* Đánh giá kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, ngoại ngữ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm:

+ Hình thức đánh giá: Thông qua bài thi trắc nghiệm trên giấy.

+ Nội dung đánh giá:

- Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm, thời gian thi 30 phút.

- Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm (ngoại ngữ sử dụng để đánh giá là tiếng Anh), thời gian thi 30 phút.

+ Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và ngoại ngữ của người dự tuyển được đánh giá là **“Đạt”** nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng nội dung đánh giá.

- Miễn đánh giá kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

+ Miễn đánh giá kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản đối với các trường hợp dự tuyển vào các chức danh nghề nghiệp là Y sĩ hạng IV, Dược hạng IV, Điều dưỡng hạng IV, Hộ sinh hạng IV, Kỹ thuật y hạng IV, Dinh dưỡng hạng IV, Dân số viên hạng IV, Kỹ thuật viên hạng IV, Kỹ sư hạng III, Công tác xã hội viên hạng III, Công nghệ thông tin hạng III, Văn thư viên trung cấp và Kế toán viên trung cấp.

+ Miễn đánh giá kỹ năng sử dụng ngoại ngữ đối với các trường hợp:

- Là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số (đăng ký dự tuyển tại Trung tâm Y tế huyện Vân Canh và Trung tâm Y tế huyện An Lão).

- Dự tuyển vào các chức danh nghề nghiệp là Y sĩ hạng IV, Dược hạng

IV, Điều dưỡng hạng IV, Hộ sinh hạng IV, Kỹ thuật y hạng IV, Dinh dưỡng hạng IV, Dân số viên hạng IV, Kỹ thuật viên hạng IV, Kỹ sư hạng III, Công tác xã hội viên hạng III, Văn thư viên trung cấp và Kế toán viên trung cấp.”.

3. Sửa đổi, bổ sung nội dung của một số chức danh nghề nghiệp cần tuyển tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 trong Thông báo số 285/TB-SYT (có Phụ lục chi tiết kèm theo).

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Thông báo số 285/TB-SYT ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Sở Y tế về tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Định năm 2022.

Trên đây là Thông báo điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 285/TB-SYT ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Sở Y tế về tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Định năm 2022 của Sở Y tế. Sở Y tế thông báo đến người đã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển được biết và tham gia dự tuyển./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, Thanh Tra, VP Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT, TCCB.

Lê Quang Hùng